

PHẦN I (6.5 điểm): Trong một đoạn trích "Truyện Kiều" của Nguyễn Du ở Sách giáo khoa Ngữ Văn 9, tập 1 có câu: "Tương người dưới nguyệt chén đồng"

Câu 1 (1 điểm) Chép chính xác 7 câu thơ nối tiếp câu thơ trên và cho biết vị trí của đoạn trích trong tác phẩm "Truyện Kiều"?

Câu 2 (1 điểm) Trong đoạn thơ trên, tại sao nói về nỗi nhớ của Kiều với Kim Trọng tác giả sử dụng từ "tương" còn khi nói về nỗi nhớ của Kiều với cha mẹ nhà thơ lại dùng từ "xót"?

Câu 3 (1 điểm) Đoạn thơ trên đã diễn tả nỗi nhớ thương của Kiều với Kim Trọng và cha mẹ. Có ý kiến cho rằng: "Nếu Nguyễn Du miêu tả Kiều nhớ cha mẹ trước, nhớ người yêu sau thì phải đạo làm con hơn." Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao?

Câu 4 (3,5 điểm) Viết đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp làm rõ những phẩm chất của Kiều được thể hiện ở đoạn thơ trên. Trong đoạn có sử dụng lời dẫn trực tiếp và tình thái từ (Gạch chân và chú thích rõ lời dẫn trực tiếp và tình thái từ)

PHẦN II (3,5 điểm) Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu:

Trong thành công, sự tự tin giữ vai trò rất quan trọng và đã được khẳng định. Thế nhưng một số bạn trẻ dù tài năng không thiếu nhưng vẫn không dám tin vào tài năng của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, hay trả lời một cách rụt rè khi hỏi... Như thế làm sao có thể khẳng định giá trị của bản thân, làm sao người khác nhìn bạn bằng con mắt nể trọng? Nếu chính mình không tự tin vào bản thân, mọi suy nghĩ, ước muốn của bạn sẽ không bao giờ trở thành hiện thực!

chép nên thế nhưng
(Nguồn Internet)

Câu 1 (1 điểm) Xác định một phép liên kết được sử dụng trong đoạn trích trên và chỉ ra từ ngữ được dùng để làm phương tiện liên kết.

Câu 2 (0,5 điểm) Theo tác giả "Nếu chính mình không tự tin vào bản thân" thì sẽ như thế nào?

Câu 3 (2 điểm) Từ nội dung đoạn trích trên cùng những hiểu biết xã hội, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 2/3 trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của em về ý kiến: "Khi bạn tự tin bạn có thể làm được những điều tuyệt vời".

-----Hết-----